

GIA CƯ

ELARC đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo gia cư thích hợp cho những người chúng tôi phục vụ. Các loại gia cư có thể khác nhau từ bố trí sinh sống đến các cơ sở có giấy phép đến việc vẫn ở nhà của gia đình. ELARC nỗ lực nâng cao cơ hội cho người có khuyết tật phát triển hòa nhập với đời sống trong cộng đồng của mình. Ngoài ra, ELARC tìm cách hỗ trợ các nỗ lực giáo dục và cung cấp thông tin cho những người chúng tôi phục vụ, cũng như toàn bộ cộng đồng ELARC, về trách nhiệm của họ trong việc có vai trò tích cực trong việc đảm bảo rằng thành phố, quận, tiểu bang của họ và các đại diện liên bang đang quy hoạch và hỗ trợ phát triển gia cư rẻ tiền, dễ tiếp cận trong các cộng đồng của họ. Bằng việc tham gia phát triển tài nguyên gia cư, ELARC muốn tăng cường gia cư rẻ tiền trong các cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Vào ngày 9 tháng 11, 2015, các đại diện từ Thành Phố Los Angeles, văn phòng Thị Trưởng, Quận Los Angeles, Cơ Quan Quản Lý Gia Cư, WORKS, Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Quận Los Angeles, Housing Works, Eastern Los Angeles Regional Center, các đối tác khác nhau, và nhiều người khác có mặt khai trương Teague Terrace.

Tọa lạc tại Eagle Rock, Teague Terrace là một khu phát triển Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ Dài Hạn sẽ đáp ứng nhu cầu gia cư của các cựu binh trước đây vô gia cư, người mắc khuyết tật phát triển, và các nhóm dân khác trước đây vô gia cư. Khu nhà này tôn vinh tầm nhìn của nhà vận động vì nhà ở công bằng, Ruth Teague, bà tin tưởng vào việc ưu tiên con người trước hết bất kể những chương ngại hệ thống hay tài chính có thể tồn tại. Theo Hiệp Hội Gia Cư Bất Vụ Lợi Nam California (Southern California Association of Non-Profit Housing), Bà Teague đã lập ra các kế hoạch gia cư phù hợp với nhu cầu của các cộng đồng mà hiệp hội phục vụ; Teague Terrace không phải là ngoại lệ.

MỘT NƠI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Nhu cầu quan trọng về gia cư có chất lượng, rẻ tiền ở các khu Đông Quận Los Angeles được thể hiện bằng việc đóng cửa các Trung Tâm Phát Triển của California đang diễn ra, nghiên cứu gần đây cho thấy nhu cầu về việc hòa nhập trong cộng đồng, và nhiều người tiêu dùng trưởng thành sống với cha mẹ lớn tuổi. Mặc dù số người trưởng thành ở California mắc khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển sống trong các cơ sở hoặc môi trường y tế là tương đối nhỏ*, nhưng có vô số người khác đang nỗ lực tìm kiếm sự độc lập và chất lượng sống cải thiện thông qua các lựa chọn gia cư. Một phần của phương án Chú Trọng Con Người của ELARC trong điều phối dịch vụ và cung cấp

dịch vụ được thể hiện trong cam kết của chương trình đối với việc đảm bảo sự tác động có ý nghĩa trong vấn đề gia cư, bao gồm kết quả như khả năng dễ tiếp cận, quyền sở hữu nhà, tiền thuê nhà rẻ, và những vấn đề khác. ELARC tăng cường và tham gia các dự án hợp tác về gia cư (như Teague Terrace) để tạo ra và duy trì các lựa chọn gia cư rẻ tiền cũng như một loạt các dịch vụ hỗ trợ giúp cho các cá nhân chúng tôi phục vụ có cơ hội sống trong căn nhà mình chọn.

ELARC hình dung ra một tương lai trong đó mọi người sẽ nhận được lợi ích từ các dự án hợp tác này thông qua công việc tiếp cận gia cư như một vấn đề quan trọng của cộng đồng và không phải là một vấn đề về khuyết tật.

*Tính đến 2014, tổng số người được phục vụ bởi Sở Dịch Vụ Phát Triển: 276.788. Tổng số người sống trong các Trung Tâm Phát Triển của tiểu bang: 1.368

KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Sắp ra mắt: T. Bailey Manor!

ELARC sẽ hợp tác một lần nữa với WORKS Los Angeles và các tổ chức khác để hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ Dài Hạn ở Đông Bắc Los Angeles! Công việc thi công T. Bailey Manor có lịch trình hoàn thành vào mùa Hè năm 2017 và sẽ là nơi phát triển cho 45 hộ gia đình của những người mắc khuyết tật phát triển, cựu binh vô gia cư, và người vô gia cư mắc bệnh HIV/AIDS.

Để biết thêm thông tin:

Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin về chương trình vận động gia cư. Truy cập www.elarc.org/resources-publications/housing để tìm hiểu thêm thông tin về các tài nguyên gia cư. Để xem Hợp Đồng Thực Hiện ELARC đối với các hoạt động của cơ quan liên quan đến việc hỗ trợ các cá nhân trong nhà của chính mình, hãy truy cập www.elarc.org/about-us/performance-contract. Quý vị cũng có thể liên lạc với Chuyên Viên Gia Cư của chúng tôi tại Ban Dịch Vụ Cộng Đồng của chúng tôi theo số (626) 299-4771.



THE EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER
626-299-4700 | www.elarc.org